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สื่อ ประเด็นข่าว 

 กญัชาทางการแพทย ์

มตชิน  

มตชินออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน์  

TNN 

  -เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า ได้เชิญ ผอ.และผู้บริหารรพ.ที่

ให้บริการการแพทย์แผนไทย 13 แห่ง ที่จะจ่ายน า้มนัสตูรอ.เดชาและต ารับศุขไสยาศน์ ประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือจัดท า

คู่มอืการเตรียมพร้อมการให้บริการยาแผนไทยที่มีกญัชาปรุงผสม 16 ต ารับ และน า้มันกญัชาสตูรนายเดชา วิธกีารคัด

กรองผู้ป่วย รวมถงึจัดท าแนวทางการรักษาและความพร้อมสถานพยาบาลในการรักษา โดยหลักการส าคัญ คือ 1.การ

ใช้ยากญัชาของผู้ป่วยจะต้องปลอดภัย ผู้ให้บริการทางการแพทย์จะต้องรู้ถึงข้อบ่งชี้  ข้อบ่งใช้ และข้อห้าม มีความรู้และ

ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และ 2.การติดตามประสิทธิภาพการรักษาในด้านแพทย์แผนไทย โดยต ารับศุข

ไสยาศน์จะติดตามผลการใช้ควบคู่การวิจัย เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป ส่วนน ้ามันเดชา 

จะต้องได้รับการวิจัยอย่างเตม็รปูแบบในเชิงสงัเกตการณ์ คาดว่ากลางสปัดาห์นี้  กรมฯ จะทยอยจัดส่งยาไปยัง 13 รพ.

เพ่ือให้เตรียมความพร้อมในการเปิดคลินิกกญัชาทางการแพทย์แผนไทย ส่วนการผลิตอกี 5 ต ารับต้องดูปริมาณของ

กลางกญัชาแห้งที่ได้ประสานป.ป.ส. เพ่ิมเติม ทั้งนี้  ผู้ ป่วยที่จะเข้ารับการรักษากบัคลินิกกญัชาแพทย์แผนไทย จะต้อง

เปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้แพทย์ตดิตามผลการรักษา พิสจูน์ว่ามคีวามปลอดภัย และมอีาการดขีึ้น รวมถงึน าข้อมูลจัดท าวิจัย

เฉพาะโรค 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

มตชินออนไลน ์ 

ผู้จัดการออนไลน ์

สวท. 

กรมประชาสมัพันธ ์

เวบ็ไซตแ์นวหน้า 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทาง

การแพทย์ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในเขตฯ 8 ที่รพ.อุดรธานี และกล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการ

อบรมในเขตฯ 8 ยังมีน้อย จึงต้องจัดอบรมเพ่ือตอบสนองการบริการประชาชน โดยเป็นการให้ข้อมูลรอบด้านที่

เกี่ยวข้องกบัการใช้กญัชาเพ่ือน าไปประกอบการตดัสนิใจใช้กญัชารักษาผู้ป่วย รวมถงึให้ค าแนะน าการใช้และการปฏบิัติ

ตวัของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

มตชินออนไลน ์

Line today 

  -เสนอข่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเปิดคลินิกกัญชาคร้ังที่ 3 มีประชาชนมารับบริการแน่น โดยมีการจ่ายน า้มัน

กญัชาให้ผู้ ป่วยโรคลมชัก พาร์กินสัน ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาแผนปัจจุบัน และเร่ิมให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเรง็

ระยะสดุท้าย นอกจากนี้  ยังมต่ีางประเทศตดิต่อสอบถามเพ่ือขอเข้ารับการรักษาจ านวนมาก 

    ภก.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร กล่าวว่า ในการประชุมภมูิ

ปัญญาอาเซียนมกีารแลกเปล่ียนข้อมูลด้านกญัชาอย่างกว้างขวาง ข้อบ่งใช้ที่น ามาใช้กนัมากคือ บรรเทาปวด แต่เหน็ว่า

ควรค านึงถงึความคุ้มค่าในการน ามาใช้ หากมยีาที่ราคาถูก ใช้ง่ายและปลอดภัยกว่าควรเลือกใช้ก่อนกญัชา ส่วนการใช้

ผลิตภัณฑก์ญัชารักษาโรคทางผวิหนังมแีนวโน้มที่จะเตบิโตอกีมาก ดังนั้นประเทศไทยควรมุ่งวิจัยพัฒนารูปแบบของยา

เพ่ือให้น าส่งยาได้ดี ส าหรับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของตลาดกญัชา คือ ผลข้างเคียง และการใช้กญัชาร่วมกับ

การรักษาอื่นๆ รวมถงึสงัคมผู้สงูอายุและการวิจัย ทั้งนี้  จากการค านวณเบื้องต้นของรพ.เจ้าพระยาอภัยภเูบศร พบว่ายา

น า้มนักญัชา 1 ล้านขวด ใช้กญัชาเพียง 40-50 ไร่ การส่งเสริมให้เป็นอตุสาหกรรมวงกว้างจึงท าได้ล าบาก การส่งเสริม

กญัชงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดกีว่า เพราะมโีอกาสน าไปใช้ในผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร ความงาม และยาที่ม ีCBD เด่นได้     

เวบ็ไซตป์ระชาชาต ิ     -เสนอข่าว นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สสจ.พิษณุโลก พร้อมด้วย นพ.วิสทิธิ์ เสถียรวันทนีย์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์

อาวุโส รพ.พุทธชินราช พญ.กนกนันท ์อนิทบัทมิ แพทย์ประจ าคลินิกกญัชา ตรวจเย่ียมคลินิกกญัชาที่เปิดให้บริการเปิด

วันแรก โดยรพ.พุทธชินราชเป็น 1 ใน 12 รพ.น าร่องได้รับน า้มันกญัชาแล้ว 315 ขวด ผู้ป่วยที่มารักษาที่คลินิกกญัชา

ต้องผ่านการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เบื้องต้นก่อนจึงจะส่งต่อมาที่คลินิกกญัชา 

มตชิน    -เสนอข่าว นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดท าหลักสูตร "กัญชาพาเรียน

วิทยาศาสตร์" ว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดเตรียมรายละเอยีด คาดว่าต้องใช้เวลาอกีระยะหนึ่ง  

 ระบบสาธารณสุขไทย 

ไทยโพสต ์คอลัมน ์

ถูกทุกข้อ 

   -เสนอจดหมาย จากผู้ใช้นามว่า แมวขาว แสดงความเหน็ว่า ถ้าคนไทยรักสขุภาพตนเอง มพีฤตกิรรมสขุภาพที่ด ีกจ็ะ

ท าให้สขุภาพแขง็แรงไม่เป็นภาระแก่รพ. แต่ทุกวันนี้ เน้นแต่การรักษาไม่เน้นการป้องกนัโรค ท าให้สร้างปัญหาแก่ระบบ
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                                                             สรุปข่าววันที่  27 สงิหาคม 2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

สาธารณสขุ โดยเฉพาะการน าเงินภาษีที่ควรจะน าไปพัฒนาประเทศและวงการสาธารณสขุมาใช้กบัโครงการบัตรทองจน

หมด ท าให้ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งในอนาคตของระบบสาธารณสขุไทยคงไม่พ้นล้มละลาย เพราะการเมือง

เลือกที่จะท าแต่ประชานิยม เชื่อว่ารัฐบาลนี้ กจ็ะเน้นแต่เรื่องกัญชาเสรี เพราะสามารถสร้างความนิยมได้มากกว่า และ

ปล่อยให้ปัญหาบตัรทองเป็นดนิพอกหางหมูต่อไป 

 การพฒันาวคัซีน 

สยามรัฐ   -เสนอข่าว นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และอดตีประธานกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... สนช. กล่าวในการปาฐกถาเรื่องพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน 

โอกาสการพัฒนาวัคซีนไทยอย่างย่ังยืน ในการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติคร้ังที่ 9 ว่า พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน

แห่งชาติ พ.ศ.2561 เป็นการยกระดับเรื่องวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ  เพ่ือให้ประชาชนในประเทศมีวัคซีนใช้อย่าง

พอเพียงและทั่วถึง เปิดโอกาสให้สามารถใช้อ านาจทางกฎหมายเพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต 

จัดหาและพัฒนาวัคซีน ลดความสญูเสยีทางเศรษฐกจิที่ต้องซื้อวัคซีนจากต่างประเทศ ส่วนของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

สามารถลดต้นทุนการผลิตลง เพ่ิมโอกาสส่งวัคซีนไปจ าหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้าน และท าให้ประเทศมศีักยภาพในการ

แข่งขันมีความมั่นคงวัคซีน และพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งนี้  สถาบันวัคซีนแห่งชาติยังมีภารกจิที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง คือ  

1.การจัดท าอนุบญัญัตอิกี 19 รายการให้แล้วเสรจ็ใน 360 วันหลังกฎหมายประกาศใช้ 2.ขับเคลื่อนนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจัยส าคัญสุดคือ การรวมพลังการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วม

ขบัเคล่ือนให้เกดิผลสมัฤทธิ์  

 

มตชิน ไทยรัฐ 

เปิดรพ.บา้นตาขุน จ.สุราษฎรธ์านี 

   -เสนอข่าว ดร.สาธติ ปิตเุตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดรพ.บ้านตาขุน จ.สรุาษฎร์ธานี พร้อมรับมอบรถพยาบาล 1 
คัน เครื่องอลัตราซาวด์ 1 เครื่อง เครื่องป๊ัมหัวใจ 1 เครื่อง และเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท เพ่ือจัดซื้ อครุภัณฑท์างการ

แพทย ์โดยพัฒนายกระดบัจาก รพช. 10 เตยีง เป็น 30 เตยีง รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติปีละกว่า 

7 แสนคน รวมทั้งดูแลประชาชนในพ้ืนที่และใกล้เคยีงอกีกว่า 20,000 คน 

 
เดลินวิส ์ทวีTีNN 

ผจก.ออนไลน์ ส านัก

ข่าวไทย ทวีีช่อง 9มติ

ชน 

ด่ืมปัสสาวะรกัษาโรค 

   -เสนอข่าว กรณีมีชาวบ้าน ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดื่มปัสสาวะ และน ามาล้างหน้า ล้างตา เชื่อว่าป้องกัน

รักษาโรคได้ ขณะเดยีวกนั มผีู้ใช้เฟซบุก๊อ้างว่าเป็นคร ูแพทย์ ทนัตแพทย์ นักวิชาการสาธารณสขุ โพสต์ข้อความระบุว่า

ดื่มปัสสาวะเพ่ือรักษาโรค และผ่านการอบรมมาจากส านักหนึ่งใน จ.มุกดาหาร  

   -นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ให้สมัภาษณ์ ว่า ยังไม่ได้รับรายงานแต่เรื่องแบบนี้ ไม่ควร

ต้องให้เตอืน 

   -ดร.สาธติ ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ ไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกบัปัสสาวะบ าบัด หาก

น ามาใช้โดยไม่ระวังอาจเกดิอนัตรายต่อร่างกาย ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้า  ประชาชนมี

ทางเลือกในการรักษาโรคที่หลากหลาย จึงควรตัดสนิใจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประสทิธิภาพ

การรักษาเป็นส าคญั 

    -ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า การรักษาโรคด้วยปัสสาวะไม่มีเอกสารทางการแพทย์

ยืนยัน ซึ่งปัสสาวะเป็นของเสยีหรือสารส่วนเกนิที่ไตขับออกมา หากดื่มกลับเข้าไปซ า้จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อาจ

ส่งผลเสยีต่อร่างกาย นอกจากนี้  น า้ปัสสาวะอาจปนเป้ือนอจุจาระท าให้มเีชื้อโรคปนเป้ือน และอาจตดิต่อไปยังผู้อื่นที่น า 

น า้ปัสสาวะนั้นมาดื่ม 

    -นพ.ศักดิ์ชัย วงศกติตรัิกษ์ ประธานฝ่ายวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัสสาวะเป็นของ

เสยีที่ขบัออกมาจากร่างกาย ย่ิงปล่อยค้างคนืย่ิงท าให้เชื้อโรค เจริญเตบิโตมากขึ้น และอาจมสีารเคมบีางอย่างปนออกมา 

ขณะที่ดวงตาเป็นอวัยวะที่บอบบาง มีความต้านทานต่อการติดเชื้ อค่อนข้างต ่า การน าปัสสาวะมาล้างตาจึงท าให้เกิด

อนัตราย เบาที่สดุ คอืระคายเคอืง ตาแดง หากตดิเชื้อที่เย่ือบุตา จะมีขี้ตา ตาแดง เปลือกตาบวม ขั้นรุนแรงคือ ติดเชื้ อ

ที่กระจกตาด า อาจจะท าให้ตาบอด ต้องควักลูกตา ได้ประสาน สธ. ให้รีบเข้าไปดูแลแล้ว  

    -น.ส.ประภัสสร พงศ์พันธุพิ์ศาล ผู้ช่วยเลขาธกิารสภาการพยาบาล กล่าวว่า ตามที่มรีายงานว่ามพียาบาลน าไปใช้ล้าง

แผลผู้ป่วยนั้น ต้องมีการตรวจสอบ หากเกดิขึ้นจริงถือว่ามีความผิด เพราะปัสสาวะไม่ใช่สิ่งที่จะน ามาใช้ในการรักษา

คนไข้ ไม่ใช่ศาสตร์และศิลป์ของการประกอบวิชาชีพพยาบาล       

เดลินวิส ์ผจก.ออนไลน์    - นพ.มรุต จิรเศรษฐสริิ อธบิดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การระบุว่าใช้น า้ปัสสาวะรักษาถือเป็นการแพทย์
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มตชิน  ทางเลือกนั้น ก าลังให้ตรวจสอบข้อมูลการแพทย์ทางเลือกว่ามีการศึกษาวิจัยที่น ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องใด รวมถึง

สอบถามข้อเทจ็จริงกรณีที่มีแพทย์ช านาญการพิเศษรายหนึ่งเคยเขียนบทความเร่ืองปัสสาวะบ าบัด (Urine Therapy) 

เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของกองการแพทย์ทางเลือก เบื้องต้นมีการระบุว่า ปัสสาวะบ าบัดคือการใช้ปัสสาวะของตัวเองเพ่ือ

วัตถุประสงคใ์นการรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาและช่วยส่งเสริมสขุภาพ 

   -นพ.ปราโมทย์ เสถยีรรัตน์ รองอธบิดกีรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปัสสาวะกค็อืของเสยี ไม่มงีานวิจัยยืนยันจึง

ไม่ควรไปกิน ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีจ านวนมาก แต่ก่อนที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนใช้ต้องมีการคัดกรองให้

เหมาะสมกบัยุคปัจจุบนั  

ส านักข่าวอศิรา 

เดลินวิส ์

    -เสนอข่าว นพ.ดนัย ธวีันดา รองอธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า การดื่มน า้ปัสสาวะควรคดิว่าเป็นของที่ร่างกายขับสารที่

เกินความจ าเป็นออกมา และคิดถึงในแง่ของความสะอาด คนที่ใช้ไม่ควรใช้ปัสสาวะทิ้ งค้างไว้ เพราะจะเกิดการท า

ปฏกิริิยาของแบคทเีรีย และไม่ควรอย่างย่ิงที่จะดื่มปัสสาวะของผู้อื่น หรือน าปัสสาวะของตวัเองไปให้ผู้อื่นดื่ม 

มตชิน    -เสนอข่าว นายสนอง สดุสะอาด ผอ.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 เปิดเผยกรณีครู

ประถมน าน า้ปัสสาวะให้นักเรียนดื่มโดยหลอกว่าเป็นน า้มนต ์ว่า ครคูนดงักล่าวเป็นครสูายธรรมะ ได้ศึกษาพระไตรปิฎก

ที่น าน า้มูตรรักษาโรคได้ และอ้างว่ามงีานวิจัยเกี่ยวกบัเร่ืองนี้  รวมถึงอยู่ในกลุ่มเฟซบุก๊และกลุ่มไลน์แพทย์วิถีธรรมแห่ง

ประเทศไทย และชมรมแพทย์วิถธีรรมแห่งประเทศไทย แต่ปฏเิสธไม่ได้น าน า้ปัสสาวะให้เดก็ดื่ม แค่ศึกษาวิจัยน าใบเตย 

น า้ย่านาง น า้ใบเบญจรงค ์ซึ่งเป็นกลุ่มสมุนไพรฤทธิ์เยน็ให้เดก็ดื่ม  

     -ด้านนายใจถงึพุทธ เสยีงแจ่ม ชาวราชบุรี ที่ดื่มน า้ปัสสาวะตัวเอง รวมถึงใช้อาบ ล้างตา สระผม และล้างแผล ระบุ

ว่า สขุภาพด ีดวงตาแจ่มใส ไม่ป่วย ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณม์องว่าเป็นสทิธสิ่วนบุคคล  

มตชิน    -เสนอข่าว  น.ส.ประภัสสร พงศ์พันธุพิ์ศาล ผู้ ช่วยเลขาธกิารสภาการพยาบาล กล่าวว่า หากพยาบาลน าปัสสาวะมาใช้

รักษาผู้ป่วยจริง ถอืว่ามคีวามผดิ จะต้องมกีารตรวจสอบว่าเป็นพยาบาลจริงหรือไม่  

เพจกระทรวง

สาธารณสขุ 

   -ผู้ใช้เฟซบุก๊แชร์โพสต์จากเฟซบุก๊หมอม้าจะมาเม้าท ์ระบุว่า พยาบาลวิชาชีพได้ออกมายืนยันแล้วว่าได้น าปัสสาวะ

ล้างแผลให้ผู้ป่วยที่อนามยั โดยใช้เฟซบุก๊ชื่อ พว.สมบตั ิวรรณรส 

 
ผู้จัดการออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุหร่ีไฟฟ้าและเบียรไ์รแ้อลกอฮอล ์

    -เสนอข่าว ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัย

แอลกอฮอล์ และเครือข่ายปกป้องเดก็และเยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยงทางสงัคม ได้จัดเสวนาหัวข้อ “จากบุหร่ีไฟฟ้า ถงึเบยีร์

ไร้แอลกอฮอล์ ทางเลือกเพ่ือสขุภาพหรือการตลาดอาบยาพิษ”  

    -ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ ช่วย ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้ เพ่ือการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ รพ.

รามาธิบดี กล่าวว่า บุหร่ีไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่ก่อให้เกิดการเสพติดเหมือนบุหร่ี และอาจเปล่ียนผ่านไปสู่ยาเสพติด

ประเภทอื่นๆ ด้วย นอกจากนั้น สารนิโคตินยังส่งผลต่ออตัราการเต้นของหัวใจ เสี่ยงต่อการเกดิโรคมะเรง็ โรคหัวใจ 

และเส้นเลือดสมองตบีถงึ 71% และในเกาหลีใต้มงีานวจิัยพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่ใช้บุหร่ีไฟฟ้ามแีนวโน้มที่จะพยายามฆ่าตวั

ตายมากกว่าวัยรุ่นที่สบูบุหร่ีธรรมดากว่า 6 เท่า ประเทศไทยมีมาตรการที่ดีที่สดุคือ ห้ามน าเข้า ตามประกาศก.พาณิชย์ 

ซึ่งล่าสดุรองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. แสดงจุดยืนชัดเจนไม่ให้มีการน าเข้าและจ าหน่ายบุหร่ีไฟฟ้า 

   -ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว กล่าวว่า ศวส. ส ารวจกลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ พบว่า 69% ที่เคยดื่ม

เบยีร์ไร้แอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดอืนที่ผ่านมา ยังคงดื่มเบยีร์ที่มแีอลกอฮอล์ตามปกติ ส่วนคนที่ดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์

แทนเบียร์ปกติมีเพียง 4% กลุ่มตัวอย่างประมาณ 3 ใน 4 เมื่อเห็นแพ็คเกจเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ท าให้นึกถึงเบียร์ที่มี

แอลกอฮอล์ของบริษัทเดียวกนั 40% ระบุว่า เมื่อเหน็โฆษณาเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ท าให้อยากซื้ อเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์

ย่ีห้อเดยีวกนั และอกี 36% บอกว่าอยากดื่มเบยีร์ย่ีห้อนั้น    

 
เดลินวิส ์

 

ค่ายารพ.เอกชน 

   -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกจิ อธบิดกีรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงนาม MOU กบัคณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี จุฬาฯ ในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ 

และบริการอื่นของสถานพยาบาล เพ่ือเป็นแนวทางให้รพ.เอกชนคดิราคาที่เป็นธรรมกบัผู้ป่วยและยังมกี าไรด าเนินธรุกจิ

ได้ จากนั้นจะเสนอให้ออกประกาศ กกร.ก าหนดเพดานส่วนต่างราคาขายและราคาซื้ อ โดยไม่ควรเกิน 100% 

นอกจากนี้  ยังอยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลเพ่ือแบ่งระดับค่ารักษาและค่ายาของรพ.เอกชน 3 กลุ่ม เพ่ือเผยแพร่ในเวบ็ไซต์

ของกรมฯ ประกอบด้วย 1.กลุ่มรพ.ที่มีค่ารักษาและค่ายาระดับกลาง 2.กลุ่มคิดราคาแพงเกนิ ซึ่งมีประมาณ 30 รพ. 



                                                             สรุปข่าววันที่  27 สงิหาคม 2562 4 
สื่อ ประเด็นข่าว 

และ 3.กลุ่มที่คดิค่าใช้จ่ายไม่แพงมากหรือคดิแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย  

 

ทวีีช่อง NBT 

 

 

สยามรัฐ 

 

จิตอาสาพบัถุงยาใหร้พ. 

    -เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง เปิดโครงการจิตอาสาพับถุงยา พอเพียง ภายใต้แนวคิด 

“พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา” ปี 2562 เพ่ือมอบให้รพ.สระบุรี 1,000 ใบส าหรับใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วย 

    -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาระดับกระทรวง เปิดโครงการจิต

อาสาพับถุงยา พอเพียง ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา” ปี 2562 ตามนโยบายให้รพ.ในสงักดัลดใช้

ถุงพลาสติกส าหรับใส่ยากลับบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ซึ่งสามารถลดปริมาณถุงห้ิวพลาสติกได้ถึง 344,043.2 

กโิลกรัม ประหยัดได้กว่า 24 ล้านบาท  

 

ข่าวสด ไทยโพสต ์

 

หอ้งแล็บตรวจธาลสัซีเมีย 

   -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการประชุมวิชาการ ธาลัสซีเมยีแห่งชาต ิ

คร้ังที่ 24 ประจ าปี 2562 และกล่าวว่า ผู้ที่เป็นพาหะธาลัสซีเมยีจะมสีขุภาพแขง็แรงเหมอืนคนปกตแิต่สามารถถ่ายทอด

ยีนที่ผดิปกตไิปสู่ลูกหลานได้ ในประเทศไทยพบผู้เป็นพาหะธาลัสซีเมียประมาณร้อยละ 30-40 ของประชากร การจัด

ประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การประสานการท างานให้เกิด

เครือข่ายการควบคุมและป้องกนัโรคธาลัสซีเมยีให้มปีระสทิธิภาพ นอกจากนี้  ยังได้พัฒนานวัตกรรมทางห้องปฏบิัติการ 

มกีารคดิค้นและพัฒนาเป็นชุดทดสอบตรวจความผดิปกตขิองยีนอลัฟ่าธาลัสซีเมยี 1 สามารถตรวจหาความผดิปกตขิอง

ยีนธาลัสซีเมียได้ทั้งชนิด SEA และ Thai เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งแรกของโลก ช่วยลดขั้นตอน

และระยะเวลาตรวจจาก 6 ชั่วโมง เหลือ 3 ชั่วโมง และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนผลิตเชิงพาณิชย์และขึ้นบัญชี

นวัตกรรมไทยแล้ว ในปีนี้กรมฯ ยังได้พัฒนาต่อยอดระบบ AI ในการแปลผล เป็นระบบอตัโนมตัเิตม็รปูแบบ 

 

ข่าวสด 

นิว่ในถุงน ้ าดี 

   -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า นิ่วในถุงน า้ด ีมกัพบในผู้ที่มอีายุมากกว่า 40 ปีขึ้น

ไป พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ 1-2 เท่า ผู้ที่มรีะดบัคอเลสเตอรอลสงู หญิงที่มบุีตรแล้ว ผู้ป่วยเบาหวาน ธาลัส

ซีเมยี  โลหิตจางจากเมด็เลือดแดงแตก มโีอกาสเป็นนิ่วในถุงน า้ดมีากกว่าคนทั่วไป 

    -นพ.สมเกยีรต ิลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า นิ่วในถุงน า้ดีจะไม่แสดงอาการผิดปกติ มักตรวจพบโดยบังเอญิ

จากการตรวจเชค็ร่างกาย แนะน าให้ผ่าตดั เพราะปล่อยทิ้งไว้อาจอกัเสบและมโีรคแทรกซ้อนตามมาได้  

 

ไทยโพสต ์

ส านักข่าวไทย 

เวบ็ไซตs์anook 
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ยาหา้มน าเขา้ประเทศญี่ปุ่ น 

   -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้ตรวจสอบกรณีคนไทยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว

เนื่องจากน ายาแก้ปวดชนิดหนึ่งเข้าประเทศญี่ปุ่น พบว่าเป็นยาแก้ปวดที่มีส่วนผสมต้องห้ามภายใต้กฎหมายญี่ปุ่น และ

ขอเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปญี่ ปุ่นห้ามน ายากลุ่มเสี่ยง 11 รายการ อ้างอิงจากเวบ็ไซต์สถานกงสลุใหญ่ญี่ ปุ่น

ประจ านครซีแอตเติล ได้แก่ 1.TYLENOL COLD 2.NYQUIL 3.NYQUIL LIQUICAPS 4.ACTIFED 

5.SUDAFED 6.ADVIL COLD & SINUS 7.DRISTAN COLD/ "NO DROWSINESS" 8.DRISTAN SINUS 

9.DRIXORAL SINUS 10.VICKS INHALER 11.LOMOTIL เข้าประเทศโดยเดด็ขาด โดยยารายการที่ 1- 10 มตีวั

ยาส าคญัในการแก้ปวด ลดไข้ บรรเทาอาการไอ คัดจมูก แพ้อากาศ ลดน า้มูก ส่วนยารายการที่ 11 ใช้ส าหรับบรรเทา

อาการท้องเสยี มสีารส าคญัที่จัดเป็นยาเสพตดิให้โทษในประเภท 3 

     ภญ.สภุัทรา บุญเสริม รองเลขาธกิาร อย. แนะน าผู้ที่ต้องน ายาติดตัวไปญี่ปุ่นให้น าใบรับรองแพทย์ไปด้วย และอย่า

แกะยาออกจากแผง ปริมาณไม่ควรเกนิการใช้ 30 วัน กรณีจ าเป็นต้อง ใช้เกนิ 30 วัน หรือเป็นยาที่มีส่วนผสมของยา

เสพติดให้โทษที่ใช้ทางการแพทย์ ต้องมีมาตรการควบคุมเป็นกรณีพิเศษ เช่น ยาแก้ปวดที่มีส่วนประกอบเฟนทานิล 

เพทดินี ต้องท าเร่ืองขอและได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นก่อนออกเดนิทาง  

     นพ.สรุโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธกิาร อย. กล่าวว่า ทุกประเทศจะมกีฎระเบยีบน าเข้ายาชนิดต่างๆ กรณีผู้ ป่วยหรือผู้

ที่มีโรคประจ าตัวจ าเป็นต้องพกยาติดตัวไป ควรมีใบสั่งยาจากแพทย์ก ากบัไปด้วย และไม่น าติดตัวไปในปริมาณมาก 

แนะน าก่อนเดินทางไปต่างประเทศต้องศึกษากฎหมายกฎระเบียบยาที่แต่ละประเทศตรวจสอบและห้ามน าเข้า กรณีมี

ความจ าเป็นต้องแจ้ง อย.ประเทศนั้นๆ เพ่ือขออนุญาต  

 
กรงุเทพธรุกจิ 
ส านักข่าวไทย 

ชานมไข่มุก 

   -เสนอข่าว พญ.อมัพร เบญจพลพิทกัษ์ รองอธบิดีกรมอนามัยและโฆษก สธ. เตือนว่า ชานมไข่มุกไร้สารอาหาร มี

เพียงคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว 1 แก้วให้พลังงาน 240-360 กโิลแคลอรี เสี่ยงอ้วนเรว็ เบาหวาน หัวใจ หลอดเลือด ควร
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เวบ็ไซตก์รงุเทพธรุกจิ 
เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 
เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 

ดื่มในปริมาณเหมาะสม 1-2 แก้ว/สปัดาห์ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการพัฒนาสตูรชานมไข่มุกเพ่ือสขุภาพให้

เป็นทางเลือกส าหรับผู้บริโภค เช่น สตูรหวานน้อย สตูรไขมนัต ่า เป็นต้น 

 โรคไขหู้ดบั 

ไทยรัฐ 

เวบ็ไซต ์bluechipthai 

 

   -เสนอข่าว นพ.สวุรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธบิดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-17 ส.ค. 2562 มรีายงาน

ผู้ป่วยโรคไข้หูดับทั่วประเทศ 265 ราย เสยีชีวิต 23 ราย ผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16 ราย ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 

65 ปี จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากสุด คือ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ แพร่ คาดว่าผู้ป่วยจะเพ่ิมขึ้ นต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะน าวิธป้ีองกนัโรค 1.กนิหมูสกุเท่านั้น 2.ผู้ที่สมัผสักบัหมูที่ตดิโรค ควรสวม

รองเท้าบูท๊ยาง สวมถุงมอื สวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างท างาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสมัผัส

กบัหมูทุกคร้ัง หากมอีาการไข้สงู ปวดศีรษะอย่างรนุแรง เวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ อาเจียน คอแขง็ หูหนวก ท้องเสยี 

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภายหลังสมัผสัหมูที่ป่วยหรือกนิเนื้ อหมูปรุงไม่สกุ ให้รีบพบแพทย์ทนัทแีละแจ้งประวัติการกนิหมู

ดบิให้ทราบ 

 

ข่าวสด 

ตรวจเคร่ืองวดัความดนัโลหิต 

   -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิญชวนประชาชนตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองวัดความดนัโลหิตด้วยตนเองที่สถานบริการสาธารณสขุใกล้บ้าน และตรวจสอบจุดบริการใกล้บ้านผ่านแอปฯ BP 

Sure  

 

มตชิน 

กรงุเทพธรุกจิ 

สวท. ส านักข่าวไทย 

การเสนอข่าวฆ่าตวัตาย 

     -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย การน าเสนอข่าวการฆ่าตัวตายถี่ๆ อาจท าให้เกิด

พฤติกรรมเลียนแบบ ขอให้สื่อมวลชนน าเสนอข่าวด้วยความระมัดระวัง หลีกเล่ียงการน าเสนอข่าวฆ่าตัวตายอย่าง

ละเอยีด ภาพข่าว อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าร้ายตนเอง โดยน าเสนอเป็นภาพกว้างๆ ของเหตุการณ์ และเน้นแนวทางการ

รักษาเยียวยาจิตใจของครอบครัวและคนรอบข้าง ส าหรับวิธีป้องกนัการฆ่าตัวตาย ขอให้สงัเกตสญัญาณเตือน  ได้แก่ 

อาการเศร้า เบื่อ เซง็ แยกตวั คิดวนเวียน นอนไม่หลับ มองโลกในแง่ลบ หรือโพสต์ข้อความเชิงสั่งเสยี ไม่อยากมีชีวิต

อยู่ ให้รีบเข้าไปพูดคุยช่วยเหลือพร้อมรับฟัง ตามหลักวิธกีารปฐมพยาบาลทางจิตใจ 3 ส. คือ สอดส่อง มองหา ใส่ใจ

รับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง 

 

NBT ไทยรัฐ สยามรัฐ

ออนไลน์ เวบ็ไทยรัฐ 

ผจก.ออนไลน์ เวบ็มติชน  

newsplus.co.th Nationtv 

ศูนย์ข่าวแปซิฟิค จส.100 

กรมประชาสมัพันธ ์

โครงการบางกอกนอ้ยปลอดวณัโรค 

   -เสนอข่าว นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธบิดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.

มหิดล ส านักอนามัย กทม. ร่วมเปิดตัวโครงการบางกอกน้อยปลอดวัณโรค “บางกอกน้อยโมเดล” เพ่ือคัดกรองและ

ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สมัผสัผู้ป่วยวัณโรคในเขตบางกอกน้อย ให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาได้รวดเรว็ ลดการ

แพร่กระจายเชื้อในชุมชน เฝ้าระวังและตดิตามการตดิเชื้อและการป่วยในกลุ่มผู้สมัผสัผู้ป่วยวัณโรค 

 

เพจเฟซบุก๊ 

ปฏบิตักิารหมาเฝ้าบ้าน 

จดัประชมุวิชาการแฝงเลี้ ยงเกษียณ 

   -โพสตภ์าพและข้อความ ระบุว่า สธ.อ้างประชุมวิชาการจัดงานเลี้ ยงเกษียณ โดยจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริการ

สขุภาพของ รพ. Disruptive Innovation in Healthcare วันที่ 19-21 ส.ค. 2562 ที่ จ.สรุาษฎร์ธานี แต่ในงานได้เชิญ 

ติ๊ก ชีโร่ บรรยายหัวข้อ รักไม่ยอมเปล่ียนแปลง ขณะที่ปลัด สธ. ให้ข่าวว่ามีการประชุมวิชาการน าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน เพ่ิมการเข้าถึงบริการที่สะดวกสบาย ลดความแออัด มีคน

ลงทะเบียนเกือบ 1,500 คน แต่ตารางกิจกรรม 3 วัน 17 ชม. มีบรรยายวิชาการแค่ 1.45 ชม. วันสุดท้าย มีการ

ประชุมใหญ่ชมรม รพศ. รพท. ตั้งแต่ 9.00-16.30 น. แต่บางคนอยู่สนามบินสรุาษฎร์ตั้งแต่ 8 โมงเช้า บางคนไป

เที่ยวล่องแก่งเชี่ยวหลาน เขาถ า้พระ และอกีหลายๆ ที่  

 

กรงุเทพธรุกจิ 

ข่าวหุ้น 

ผจก.รายวัน 360 องศา 

ไทยโพสต ์

มตชิน 

การลงทุนร่วมภาครฐัและเอกชน 

   -เสนอข่าว ที่ประชุมคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชน (PPP) เตรียมเสนอให้ สนง.คกก.ส่งเสริมการลงทุน ปรับปรุง

เงื่อนไขการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่โครงการร่วมทุนเชิงสังคม พร้อมอนุมัติในหลักการโครงการลงทุนศูนย์

การแพทย์ของกรมการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 8,200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นรพ.ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ขนาด 510 เตียง ตั้ งอยู่บริเวณสถานีกลางบางซื่ อ มีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมในอัตราค่า

รักษาพยาบาลที่เข้าถงึได้ และช่วยลดความแออดัในการใช้บริการในรพ.รัฐ  
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ข่าวสด 

โรคทอ้งผูกในผูสู้งอาย ุ

    -เสนอข่าว นพ.สกานต ์บุนนาค ผอ.สถาบนัเวชศาสตร์สมเดจ็พระสงัฆราชญาณสงัวรเพ่ือผู้สงูอายุ แนะน าการดูแลที่

ท าให้อาการท้องผูกดีขึ้ นโดยไม่ต้องใช้ยา ได้แก่ 1.เปล่ียนลักษณะการกินอาหาร ให้ผู้สูงอายุกินผักและผลไม้มากขึ้น 

หากมปัีญหาเร่ืองฟันควรเลือกผกัที่นิ่ม 2.ดื่มน า้ให้เพียงพอกบัความต้องการของร่างกาย 3.ขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา 

ที่ส  าคญัอย่ากล้ันอจุจาระ 4.ออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอและเหมาะสม 5.ไม่ควรซื้อยาระบายกนิเองเป็นประจ า อาจท า

ให้เกดิปัญหาเรื้อรังของล าไส้ใหญ่ในภายหลัง ควรพบแพทย์เพ่ือรับค าแนะน าและรักษา 

 


